

จีจีซีระดมหมื่นล.หนุนไบโอฯ

จีจีซี เตรียมระดมทุน 1 หมื่นล้านบาท ผุดโครงการไบโอดีเซลแห่งที่ 2 พร้อมเดินหน้าไบโอดีเซลเพอริกซ์ ที่ จ.นครสวรรค์ ช่วงแรกใช้กว่า 7,000 ล้านบาท ตั้งโรงหีบอ้อยและเอทานอล ปูทางดึงเนเจอร์เวิร์ด จากสหรัฐอเมริกาลงทุน

นายจิรวุฒิ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีน เดมิดอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงทิศทางการดำเนินงานว่า ในปีนี้มีแผนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ โดยบริษัทพีทีที โกลบอล เดมิดอล จำกัด (มหาชน) ต้องการให้จีจีซี เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจไบโอชีวภาพของกลุ่ม ซึ่งการระดมทุนดังกล่าว คาดว่าจะมีเงินราว 1 หมื่นล้านบาท เพื่อมาใช้ในการขยายงานโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการไบโอดีเซลเพอริกซ์จากปาล์ม ซึ่งจะมีการสร้างโรงงานไบโอดีเซลแห่งที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 2 แสนตันต่อปี ในจังหวัดชลบุรี เมื่อรวมกับโรงงานไบโอดีเซลแห่งแรก ในจังหวัด

ระยอง อีก 3 แสนตันต่อปี จะทำให้มีกำลังการผลิตไบโอดีเซลเพิ่มเป็น 5 แสนตันต่อปี โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มตอกเสาเข็มได้ในเดือนเมษายน 2560 นี้ คาดแล้วเสร็จในปี 2561 และเปิดดำเนินการได้ในปี 2562

โดยโรงงานแห่งนี้ จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกที่ GGC พัฒนาต่อเนื่องมาจากเทคโนโลยีของเยอรมนี สามารถรับซื้อน้ำมันปาล์มที่มีความเป็นกรดไม่เกิน 10% จากเกษตรกรได้ ซึ่งการพัฒนาไบโอดีเซลนี้ บริษัทมีแผนเข้าไปดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ โดยการส่งเสริมการปลูกปาล์มในประเทศ เพื่อความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ซึ่งปัจจุบันได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกปาล์มที่ภาคอีสานตอนบน เช่น สกลนคร นครพนม เลยหนองบัวลำภู และมีการนำมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ไปใช้ ซึ่งขณะนี้พันธมิตรของจีจีซี ได้เข้าไปตั้งโรงหีบปาล์มที่จังหวัดสกลนครแล้ว

นอกจากนี้จีจีซียังมีแผนส่งเสริมในจังหวัดกระบี่ ผ่านชุมชนมุสลิม โดยจะนำมาตรฐาน



△ จิรวุฒิ นุริตานนท์

การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) เข้าไปใช้เช่นกัน เป้าหมายในช่วงแรกคือ 3 หมื่นไร่ เมื่อเกษตรกรเห็นว่าโครงการนี้ได้ผล ทำแล้วเกิดรายได้ที่ดีจริงๆ จะทำให้เกิดการขยายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ไปยังจังหวัดอื่นๆ อีก 3-4 จังหวัดทางภาคใต้

นายจิรวุฒิ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ จะนำเงินไปลงทุนในโครงการไบโอดีเซลเพอริกซ์ ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ร่วมทุนกับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล ซูการ์

ดอร์ปอเรชั่น (KTIS) ในการพัฒนากิจการร่วมค้า (Joint Venture) ในนิคมอุตสาหกรรมเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Biocomplex) โดยธุรกิจที่ผลิตประกอบด้วย เชื้อเพลิงชีวภาพ กระแสไฟฟ้าและไอน้ำจากชีวมวล ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพ โดยจีจีซีถือหุ้นในสัดส่วน 50%

สำหรับการเริ่มดำเนินการโครงการไบโอดีเซลเพอริกซ์ ระยะแรกคาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งจะใช้เงินลงทุนเบื้องต้นราว 7,615 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างโรงหีบอ้อย และโรงงานเอทานอล ในช่วง 2-3 ปี และหลังจากนั้นมีโอกาสลงทุนต่อยอดผลิต Lactic Acid และ Polylactic Acid (PLA) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในอนาคต การดำเนินโครงการคอมเพล็กซ์ครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถจูงใจให้กลุ่ม Nature Works ผู้ผลิต PLA จากสหรัฐอเมริกา ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนโครงการดังกล่าวในไทยได้ หลังจากชะลอการลงทุนมากกว่า 2 ปี ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายไบโออีโคโนมของรัฐบาล ■